

จำนวน 150 คน ร่วมวิ่งจากจุดสตาร์ท และประชาชนกว่า 800 คน ที่มารอร่วมขบวน วิ่งกับตูน ไปตามถนนทางหลวง 340 สุพรรณ – บางบัวทอง ★★ นายเสน่ห์ บุญสุข อดีตพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำข้าวเปลือกบรรจุรถล้อไถ้น จำนวน 778 ถัง หรือ 7 เกวียน คิดเป็นเงิน 99,999 บาท ที่ชวาหน้าพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี มอบให้ กับตูน ไม่สามารถนำข้าวเปลือกไปได้ เจ้าของโรงสีบ้านสระ อำเภอสามชูก จึงได้รับซื้อข้าว โดยมอบเงินสดให้ตูน โดยตูนได้กล่าวขอบคุณ และ บอกว่า สูดยอด พร้อมกับวิ่งต่อไป เพื่อทำกิจกรรมเขต 3 เวลา 15.00 น.



นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิชฌุกรม ประจำปี 2560 ของ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

★★ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานการประกวดโค พันธุ์อินดู บราซิล ในงานมหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม ประจำปี ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นายจองชัย เทียงธรรม อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานการประกวด โคพันธุ์อินดูบราซิล นายคมิต คงเปีย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า โครงการประกวดโคเนื้อพันธุ์อินดูบราซิล โดยจัด ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและ ครอบครัว ★★ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม สถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริม



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี นำโดย นายสมชัย โสภาคศรีพันธ์ นายกสโมสร ได้นำ อาหารเสริมที่มีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับหญิงระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด มอบ ให้หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่มีภาวะขาด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ประเทศไทย มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติ จำนวน 183 ประเทศ



นายจองชัย เทียงธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เปิดงานการประกวดโคอินดูบราซิล ในงานมหกรรมการเกษตร - อุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ณ สนามพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

มีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิก เพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการ ทูจริต ภายในประเทศ และระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ★★ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จัดงานประชารัฐร่วมพัฒนา สูดยอด นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอบจันต์เตียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับ ★★ จัด พิธีไหว้ครูช่างประจำปี ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายวณิชย์



นายพนฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ มหกรรมมวยไทย วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ เวทีมวยยุทธหัตถี อำเภอ- ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่วมศรี ที่ปรึกษาบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิชฌุกรม ประจำปี ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ร่วมกับสมาคมครู ผู้ปกครอง และ คิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และคิษย์ปัจจุบันทุกสาขา รวมถึง ผู้ประกอบการทางช่าง เข้าร่วมพิธีไหว้ครู นำหัวหมูมาไหว้ประมาณ 1,000 กว่าหัว โดยมีคิษย์เก่า และคิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี 6,000 คน ★★ นายบรรยง โอภากุล อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นพราหมณ์มาประกอบพิธี สุ บวงสรวง อัญเชิญเทพดา อัญเชิญองค์เทพทั้งสององค์ ประกอบ ด้วย พระศิวะ พระอุมาภควดี พระนารายณ์ พระพรหม และพระพิฆเนศ ค ซึ่งนำโดย นายสาโรจน์ ขอบจันต์เตียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวว่า โด เพื่อเป็นการบวงสรวงองค์พระวิชฌุกรม ระลึกถึงพระคุณของ ขย